



ที่ ศธ ๐๗๑๒๒/ว๓๑๕

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง  
เลขที่ ๑๙๓ หมู่ ๑๒ ตำบลบ่อแฮ้ว  
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code รายละเอียดกิจกรรม

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒๐ ในหัวข้อ “Net Zero and the Circular Economy การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และเศรษฐกิจหมุนเวียน” ในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ซึ่งภาพยนตร์จะประกอบด้วย สารสนเทศสำหรับครอบครัว นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยา และเทคโนโลยีหนังสือที่ไม่มีบทพูดและหนังสือแนววิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับชั้น จำนวน ๓๑ เรื่อง

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้สถานศึกษา/หน่วยงานในสังกัดของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒๐ ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ในเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ใน ๒ รูปแบบ (เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งรูปแบบ) ได้แก่

๑. ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (MOU) กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางจะส่งเอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้สถานศึกษา/หน่วยงานลงนาม และจะส่งมอบภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ให้สถานศึกษา/หน่วยงาน นำไปจัดฉายเองในช่วงระยะเวลา ๑ พฤศจิกายน - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมรับชมภาพยนตร์ฯ ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

๒. เข้าชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง (จองวันเวลาเข้าชมล่วงหน้า)

/สถานศึกษา...

สถานศึกษา/หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒๐ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อจองเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google Form ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ได้มอบหมายให้ นางสาวรุ่งตะวัน ปวงสมุทร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๑ - ๐๗๙๕๒๕๙ เป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความร่วมมือที่ดีต่อกันเสมอมา มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



QR Code แบบฟอร์ม  
จองเข้าร่วมกิจกรรม

ขอแสดงความนับถือ



(นางอริสา ประกอบดี)

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง